

Số: /BC-SLĐTBXH

Đồng Tháp, ngày tháng 9 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện tiêu chí giảm nghèo và tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, bình đẳng giới xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021**

Thực hiện công văn số: 234/VPĐP-NTM ngày 7 tháng 9 năm 2021 của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới về việc báo cáo định kỳ kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả triển khai, thực hiện đạt kết quả như sau:

#### **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

##### **1. Công tác triển khai thực hiện**

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, mục đích, ý nghĩa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong toàn thể các bộ công chức, viên chức; cập nhật thông tin, bổ sung các tiêu chí ngành phụ trách và hướng dẫn kịp thời cho huyện, thị xã, thành phố, cơ sở triển khai thực hiện. Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 20/4/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững trên địa bàn Tỉnh năm 2021; Sở đã giao chỉ tiêu giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2021 cho các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện; xây dựng kế hoạch tổ chức sản giao dịch việc làm năm 2021 với 21 phiên (trong đó có 09 phiên di động tổ chức tại các trường THPT và Trung cấp Thanh Bình và Trung cấp Hồng Ngự); Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua Chuyên đề “Thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2021”, tổ chức hướng dẫn chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động đi thực tập và thực tập nâng cao tay nghề, người tham gia Chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài giai đoạn 2021-2025; tham mưu UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 20/4/2021 về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững trên địa bàn Tỉnh năm 2021, phân công các sở, ngành tỉnh có liên quan và UBND huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; trình Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 14/6/2021 về việc hỗ trợ nhà ở đối với hộ người có công với cách mạng, hộ Hội viên Hội Cựu chiến binh và hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2021; tham mưu, đề xuất UBND Tỉnh ban hành các văn bản thực hiện tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025; kế hoạch thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn

2021 – 2030; kế hoạch Hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2021 – 2025; kế hoạch Tháng Hành động Vì trẻ em năm 2021 với chủ đề “Chung tay đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai dịch bệnh”; tổng hợp ý kiến các ngành và trình UBND tỉnh ban hành Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới và Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025; kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng năm 2021; kế hoạch thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2021.

## **2. Kết quả thực hiện tiêu chí 11 và tiêu chí 12 và tiêu chí 18.6**

### **a) Kết quả thực hiện tiêu chí 11:**

Trong 9 tháng đầu 2021, nhiều chính sách, dự án hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, người cận nghèo và chính sách an sinh xã hội như về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề lao động nông thôn... Các địa phương đã xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các giải pháp; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng và sự nghiệp hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng mô hình giảm nghèo được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt, triển khai thực hiện. UBND tỉnh có quyết định số 201/QĐ-UBND-HC ngày 09/01/2021 về việc phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2020. Ngay sau khi các gói hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 được ban hành, Sở Lao động – TB&XH đã chủ động, phối hợp với các ngành liên quan và hướng dẫn phòng Lao động – TB&XH huyện, thành phố rà soát các nhóm đối tượng, trong đó có: 108.924 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, được hỗ trợ đạt 99,8% với số tiền 24,5 tỷ đồng. Số xã đạt tiêu chí 11 về giảm hộ nghèo có 114/115 xã đạt tiêu chí.

**b) Kết quả thực hiện tiêu chí 12:** Tuy bị ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể, sự đồng thuận của người dân và sự phối hợp của cộng đồng doanh nghiệp nên công tác giải quyết việc làm đạt được kết quả đáng khích lệ. Thông qua các phiên giao dịch việc làm và trang Web Trung tâm Dịch vụ Việc làm đã thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, tuyển sinh của các trường, cơ sở đào tạo nghề đến với người lao động được thường xuyên, đầy đủ và chính xác. Người lao động được tư vấn giới thiệu việc làm và học nghề nhiều hơn. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức được 09 phiên giao dịch việc làm, có 104 đơn vị trực tiếp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh và có 4.235 lao động đến tham dự. Toàn tỉnh hiện có 22.496 lao động được giải quyết việc làm, trong đó có 797 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng<sup>(1)</sup>; lao động trúng tuyển đang học ngoại ngữ – giáo dục định hướng và chờ xuất cảnh 1.345 người; ra quyết định cho 6.949 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, với tổng số tiền 105.861,91 triệu đồng; tổ chức cho người lao động học ngoại ngữ, giáo dục định hướng tại Trung tâm DVVL online tại nhà, hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19; xây dựng và triển khai kế hoạch điều tra thu thập thông tin cung – cầu lao động năm 2021.

<sup>(1)</sup>Trong đó: thị trường Nhật Bản: 740, Đài Loan: 12, Hàn Quốc: 44, Trung Quốc 1.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021- 2025; tổ chức cho người tham gia Chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài do UBND tỉnh ký kết giai đoạn 2021-2025. Toàn tỉnh có 115/115 xã nông thôn mới đạt tiêu chí 12 tỷ lệ lao động có việc làm.

### **c) Kết quả thực hiện tiêu chí 18.6:**

- Tiếp tục thực hiện chuyên mục, chuyên trang Vì trẻ em trên Báo Đồng Tháp và Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp; triển khai thực hiện dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em” và dự án “Hỗ trợ người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng” do UNICEF hỗ trợ. Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Đồng Tháp thực hiện 01 Chuyên mục Vì trẻ em và 01 Chuyên trang Vì trẻ em trên Báo Đồng Tháp với chuyên đề “An toàn cho trẻ em trong dịch bệnh Covid-19”. Tiếp tục tuyên truyền hoạt động đường dây Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 và đường dây bảo vệ trẻ em tỉnh Đồng Tháp số 0277.8516171. Từ đầu năm đến nay, Tính đến ngày 15/9/2021 đã xảy ra 15 em đuối nước (trong đó có 06 em từ 6 tuổi trở xuống chiếm: 40%) tăng 01 em so cùng kỳ năm 2020 (năm 2020 là: 14 em); trẻ em bị xâm hại tình dục xảy ra 20 vụ (tăng 05 vụ) có 20 trẻ bị xâm hại (tăng 05 em) so với cùng kỳ năm 2020. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Tỉnh chọn địa điểm thực hiện treo 15 băng rôn hưởng ứng Tháng Hành động Vì trẻ em năm 2021; hướng dẫn huyện, thành phố tổ chức 12 lớp tập huấn cho 300 người là cha mẹ, người nuôi dưỡng chăm sóc trẻ em từ 0-8 tuổi các kiến thức, kỹ năng, chăm sóc đề phòng nguy cơ tai nạn thương tích trẻ em và phòng, tránh xâm hại tình dục trẻ em; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Điều hành bảo vệ trẻ em và Nhóm công tác liên ngành cấp tỉnh; Ban Điều hành bảo vệ trẻ em 12/12 huyện, thị, thành phố và hoạt động của 143 Ban bảo vệ trẻ em xã, phường, thị trấn; phát huy dịch vụ kết nối can thiệp hỗ trợ khẩn cấp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, nguy cơ vi phạm pháp luật, trẻ bị xao nhãng, trẻ có nguy cơ nghỉ học do hoàn cảnh khó khăn, kết quả có 207 em được tư vấn, kết nối, hỗ trợ kịp thời tại cộng đồng, trong đó có 87 trẻ em bị xao nhãng có nguy cơ rơi vào HCĐB được lập hồ sơ quản lý hỗ trợ đột xuất từ nguồn kinh phí Unicef (mỗi trường hợp 1.000.000 đồng).

- Công tác Bình đẳng giới đã tổ chức 6 cuộc truyền thông nhóm cho 243 người ở hội, đoàn thể cấp xã và chi, tổ, hội ở khóm, ấp tham dự. Tổ chức 01 lớp tập huấn cho nữ tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã do Vụ Bình đẳng giới tổ chức tại Đồng Tháp, có 50 người tham dự.

## **3. Nhận xét chung**

### **a) Thuận lợi**

Nhận thức của nhân dân, sự quan tâm của chính quyền về công tác giảm nghèo, việc làm (nhất là công tác xuất khẩu lao động) có chuyển biến tích cực; thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của nhân dân nhất là huy động sức mạnh tham gia đóng góp của nhân dân; phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình dự án của Trung ương, của

tỉnh, huyện của nhân dân đóng góp. Ngay từ đầu năm Sở đã sớm triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch trong toàn Ngành nên hầu hết các chỉ tiêu đều đạt theo lộ trình của các kế hoạch đề ra. Việc tổ chức phiên giao dịch việc làm đã tạo điều kiện thuận lợi người lao động yếu thế, thất nghiệp, siên viên, học sinh... gặp gỡ nhà tuyển dụng trong, ngoài tỉnh để có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, học nghề và đặc biệt là tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đã góp phần đáng kể vào việc thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chỉ tiêu đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng hàng năm của tỉnh. Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới tiếp tục được duy trì thông qua tham mưu lãnh đạo xây dựng các kế hoạch chuyên đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em như: Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, kế hoạch bảo vệ trẻ em; Thúc đẩy quyền tham gia trẻ em và các vấn đề về trẻ em; Xã, phường phù hợp với trẻ em; Thực hiện các tiêu chí ngôi nhà an toàn và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em.

### **b) Khó khăn:**

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến các hoạt động, sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh nên số lao động được giải quyết việc làm đạt thấp so với cùng kỳ năm trước, có nhiều hoạt động tổ chức trong dịp hè cho trẻ em không tổ chức được. Công tác triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 chưa triển khai thực hiện được, do đó tiến độ sẽ chậm; các dự án hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo do Trung ương mới phê duyệt, đến nay chưa triển khai thực hiện.

## **II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUÝ IV NĂM 2021**

### **1. Nhiệm vụ**

- Tiếp tục triển khai đồng bộ các các chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, duy trì bền vững tiêu chí 11 của các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Triển khai các mô hình giảm nghèo bền vững, hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế, đầu tư cơ sở hạ tầng. Xây dựng Kế hoạch Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.

- Tập trung hỗ trợ xã chưa đạt tiêu chí 12; tăng cường công tác tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, tạo điều kiện cho người lao động học nghề, tìm kiếm việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Phân bổ vốn giải quyết việc làm trên 07 tỷ đồng cho các huyện, thị, thành phố. Tổ chức đạt các phiên giao dịch việc làm còn lại. Tổ chức điều tra, thu thập thông tin về cung lao động để cung cấp số liệu về lao động, việc làm cho các xã nông thôn mới.

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác bình đẳng giới, nhất là các xã nông thôn mới.

- Thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ.

### **2. Giải pháp**

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân và cán bộ công chức, viên chức nhằm để làm thay đổi nhận thức, tạo sự nhất trí cao trong hệ thống chính trị, Ban Chỉ đạo và nhân dân nhất là xây dựng kế hoạch cụ thể về giảm nghèo và việc làm, công tác xuất khẩu lao động các xã, phường, thị trấn.

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn giải quyết việc làm cho hộ nghèo từ chương trình mục tiêu của Trung ương, tỉnh thực hiện tiêu chí giảm nghèo, giải quyết việc làm, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên và tăng thu nhập bền vững, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân. Phối hợp với cơ quan truyền thông đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến chính sách, đối tượng, các điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, trình tự, thủ tục hưởng các chính sách hỗ trợ để người dân, người lao động và doanh nghiệp nắm bắt thực hiện

- Cấp ủy địa phương chỉ đạo các tổ chức hội đoàn thể thống kê, rà soát hộ nghèo, cận nghèo có lao động điều kiện học nghề, nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời giao trách nhiệm cho các hội, đoàn thể quản lý, giúp đỡ hộ nghèo, hỗ trợ an sinh xã hội đối với nhóm hộ nghèo theo chuẩn mới.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình về bình đẳng giới; quan tâm tư vấn, hỗ trợ, can thiệp, giúp đỡ kịp thời các đối tượng yếu thế; hoạt động câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy ở địa phương. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Tháp và Báo Đồng Tháp thực hiện các Chuyên mục, chuyên trang. Công tác truyền thông về BVTE được quan tâm nhiều hơn, nhận thức về quyền trẻ em của người dân được nâng lên; trẻ em ngày càng được quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ nhiều hơn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các xã điểm nông thôn mới lập hồ sơ tiêu chí giảm nghèo và tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp trên công nhận xã đạt chuẩn.

Trên đây là kết quả thực hiện tiêu chí giảm nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên và bình đẳng giới trong xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021./.

**Nơi nhận:**

- VP Điều phối XDCTQGNTM tỉnh;
- Lưu VT, VP<sub>(Ng)</sub>.

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Việt Công**